

สรุปข่าว สธ.ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โทร.0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320

<http://pr.moph.go.th/iprg/>



กระทรวงสาธารณสุข



@pr\_moph



moph channel



clubhealthch



mophpr

สื่อ	ประเด็นข่าว
เดลินิวส์ คอลัมน์ กอชชปีการเมือง	<p><b>ชมการทำงานรณรงค์ฯ ณรงค์</b></p> <p>-กล่าวว่า เอาจริงเอาจังมาก ๆ กับการทำงานด้านสาธารณสุข สำหรับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ลุยงานปฏิรูประบบสาธารณสุขในทุกมิติ คืนความสุขให้ประชาชนต้องสุขภาพดี โดยเฉพาะการทุ่มงบประมาณ 300 ล้านบาท สร้างคลินิกหมอครอบครัว 8 แห่ง กระจายในทุกภูมิภาคทั้ง 8 จังหวัด หวังลดความเหลื่อมล้ำด้านบริการสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังผุดทีม "หมอครอบครัว" หน่วยเคลื่อนที่เร็วจู่โจมช่วยตรวจสุขภาพ จ่ายยาถึงข้างเตียง งานนี้เรียกได้ว่าผู้ป่วยสามารถเช็กอินบอกพิกัด หรือขอคำปรึกษาอาการป่วยผ่านโซเชียลมีเดีย เฟซบุ๊ก-ไลน์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พล.ร.อ.ณรงค์ บอกว่า "ในยุคดิจิทัล งานสาธารณสุขต้องสะดวกและรวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม" ปลื้มแทนชาวบ้านจริง ๆ ที่ได้ใช้ระบบสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ มติกรรม.	<p><b>แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง สธ.</b></p> <p>-เสนอข่าว กรม.อนุวัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นพ.ประวิ อ่ำพันธุ์ นพ.สสจ.ศรีสะเกษ ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ สำนักงานปลัดกระทรวง</p>
คมชัดลึก แนวหน้าบ้านเมือง ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	<p><b>เกมโปเกมอนโก</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นห่วงการเล่นเกมน "โปเกมอน โก" ว่า ได้มอบหมายให้กระทรวงไอซีทีไปหาวิธีการดูแล ชั้นแรก ต้องขอความร่วมมือก่อน เช่น ในสถานที่ราชการ ได้ให้ข้อแนะนำให้กระทรวงไอซีทีไปหารือกับผู้ประกอบการ ให้ยกเว้นสถานที่เหล่านี้ และไม่ขอให้ข้าราชการในทำเนียบรัฐบาล กระทรวงต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษา เล่นเกมโปเกมอน โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน แต่ในทางกลับกันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมนำแอปพลิเคชันเกมนี้ไปใช้กับเรื่องของการท่องเที่ยว</p> <p>ด้าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เตรียมหารือกับกระทรวงไอซีที เพื่อให้พูดคุยกับบริษัทเกม ไม่ให้ปล่อยโปเกมอนในพื้นที่ด้านความมั่นคงของประเทศ และขอให้ประชาชนระมัดระวังการเล่นโปเกมอนในบริเวณใกล้เคียงหน่วยทหารหรือสถานที่ราชการสำคัญ</p> <p>พ.ต.อ.เกียรติ กาบบัว ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจสันติบาล 3 ซึ่งมีภารกิจดูแลความปลอดภัยพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ได้ทำหนังสือด่วนที่สุด ระบุว่า ให้ข้าราชการ สื่อมวลชน และคนที่มาติดต่อราชการ งดพฤติกรรมการเล่นเกมน "โปเกมอน โก" ภายในบริเวณทำเนียบรัฐบาล</p> <p>ด้าน กสทช. ได้เชิญผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย ร่วมหารือเพื่อหามาตรการในการเล่นเกมที่เหมาะสม และป้องกันเกิดปัญหาล่วงหน้า โดยข้อสรุปเบื้องต้นที่จะดำเนินการ 3 ประเด็น คือ 1.การจำกัดโซนนิ่ง 2.การจัดทำคู่มือความปลอดภัย และ 3.มาตรการคุ้มครองผู้บริโภค คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 3 วัน โดยการจำกัดโซนนิ่งเบื้องต้นจะขอให้เน็ตเอดเพิกถอนพื้นที่หรืองดปล่อยตัวมอนสเตอร์ คือ 1.สถานที่อันตราย 2.ศาสนสถาน 3.สถานที่ราชการ และ 4.สถานที่ส่วนบุคคล ซึ่งปัจจุบันมีบางประเทศกำหนดข้อจำกัดพื้นที่แล้ว เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น</p> <p>นอกจากนี้ ยังมีความเป็นห่วงจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ เกี่ยวกับเวลาการเล่นเกมน โดยเสนอให้จำกัดในเวลากลางวัน และจัดให้มีศูนย์เฝ้าระวังการเล่นเกมนของเด็กและเยาวชน ผ่านกลไกศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300 เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือสังคมได้ช่วยกันสอดส่องดูแล ในกรณีที่เห็นการเล่นเกมนของเด็กและเยาวชนในลักษณะที่ไม่เหมาะสม</p> <p>ขณะที่นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ภายในรพ.ศิริราช บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยเฉพาะช่วงเย็น มีคนมารวมตัวกันจำนวนมากขึ้นกว่าปกติ แม้โรงพยาบาลจะยังไม่มียกห้ามอย่างชัดเจน แต่เตรียมหารือกับหน่วยรักษาความปลอดภัย เพื่อป้องกันมิให้ผู้เล่นเข้ามารุกล้ำในพื้นที่ต้องห้าม</p> <p>-เสนอข่าว พ.ญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า การเล่นเกมนโปเกมอนมีการนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้ ทำให้เกิดความสมจริง ซึ่งจะเป็นผลดีกับผู้มีภาวะซึมเศร้า ไม่อยากออกไปเจอสังคม คนอ้วนที่ไม่ได้ขยับร่างกาย แต่สำหรับคนที่มีความเครียดทางจิต เป็นผู้ป่วย มีอาการหูแว่ว ประสาทหลอน ไม่สมควรเล่นอย่างเด็ดขาด เพราะจะยิ่งหลอนมากขึ้น ไม่อยู่ในโลกของความจริงมากกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม กระแสฮิตเล่นเกมนนี้จะผ่านแค่ช่วง 2-3 เดือนเท่านั้น แต่สิ่งที่น่าห่วงคือ อันตรายจากการเดินหามอนสเตอร์ อาจได้รับอันตรายได้จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ฉะนั้นการเล่นต้องมีกาลเทศะ และคำนึงถึงความปลอดภัย</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
มติชน	<p>ด้าน น.พ.ชาญวิทย์ พรนภดล จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น รพ.ศิริราช กล่าวว่า ผู้ปกครองควรถือโอกาสที่กระแสเกมไปเกมอนกำลังเป็นที่นิยม เข้ามาศึกษา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว ทำให้เข้าใจเกมที่ลูกเล่น มีการพูดคุยกันมากขึ้น หากแบ่งเวลา และสื่อสารเข้าใจตรงกัน น่าจะเป็นผลดีกับครอบครัว</p> <p>-เสนอประวัติ นพ.วราตรี โชติพิทยสุนนท์ รองผอ.สำนักยุทธศาสตร์สุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต ปี 2013-2015 ที่ออกมาเตือนล่าจับ 'ไปเกมอน' ควรเล่นอย่างมีสติ ขณะนี้อยู่ระหว่างรับทุนกรมสุขภาพจิต ศึกษาต่อปริญญาเอกด้านจิตวิทยาสังคม ณ มหาวิทยาลัยเคนท์ ประเทศอังกฤษ</p>
คมชัดลึก คอลัมน์ เปิดช่องส่องไทย	<p><b>ศูนย์สุขภาพจิตไม่มีคนรับสาย</b></p> <p>-เสนอจดหมายร้องเรียนจากคุณอรทัย ระบุว่า คนรู้จักโทรติดต่อศูนย์สุขภาพจิต จำนวน 5 หมายเลข ได้แก่ 0-2149-5555, 0-2149-5500, 0-2589-0419, 0-2589-0739 และ 0-2589-0745 เพื่อปรึกษากับเจ้าหน้าที่ เนื่องจากมีความทุกข์ และคิดอยากจะฆ่าตัวตาย แต่ไม่มีคนรับสายทุกหมายเลข จึงร้องเรียนเพื่ออยากจะทราบการทำงานของศูนย์สุขภาพจิต และคลายสงสัย</p> <p>ด้าน นางนันทนา รัตนกร ผู้อำนวยการกองสุขภาพจิตสังคม กรมสุขภาพจิต ชี้แจงว่า หมายเลขโทรศัพท์ทั้ง 5 เบอร์เป็นหมายเลขเดิมที่ไม่ได้ใช้แล้ว โดยเปลี่ยนเป็นสายด่วนสุขภาพจิต 1323 มีทั้งหมด 10 คู่สาย ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และได้พัฒนาช่องทางขอรับบริการปรึกษาผ่านเฟซบุ๊ก "สายด่วนสุขภาพจิต 1323" ให้บริการเพิ่มเติมในช่วงเวลา 17.00-22.00 น. สามารถส่งคำถามทิ้งไว้หรือแชทคุยกับผู้ที่ให้บริการปรึกษาได้ในเวลาที่กำหนด และสามารถขอรับบริการได้ที่คลินิกคลายเครียด หรือคลินิกให้การปรึกษา ในสถานบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ</p>
ไทยโพสต์,เดลินิวส์ ,new)108 บางกอกโพสต์	<p><b>พบสารฟอกขาวในน้ำตาลมะพร้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว นส.สารี อ่องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กล่าวว่า ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อได้เก็บตัวอย่างน้ำตาลมะพร้าว 21 ยี่ห้อ จากตลาดและห้างสรรพสินค้ามาตรวจหาสารฟอกขาว พบ 4 ตัวอย่างที่มีสารฟอกขาว โดยมี 2 ตัวอย่างที่มีปริมาณสารฟอกขาวเกิน 40 มก.ต่อ 1 กก. คือยี่ห้อสุทธิภัณฑ์ (Suttiphon) จากกรุเมตส์สยามพารากอน พบ 72 มก.ต่อ 1 กก. และอีกตัวอย่างที่ไม่มียี่ห้อ จากตลาดอมรพันธุ์ ตลาดพร้าว พบ 61 มก.ต่อ 1 กก. ส่วนอีก 2 ตัวอย่างที่มีการตรวจพบสารฟอกขาว แต่ปริมาณไม่เกินมาตรฐาน เป็นน้ำตาลมะพร้าวที่ไม่มียี่ห้อจากตลาดพระประแดง และยี่ห้อต้นตะวัน จากห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตรา ตลาดพร้าว ซึ่งสารฟอกขาวก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และมีปัญหาว่าผู้ประกอบการไม่เปิดเผยข้อมูลบนฉลากตามกฎหมาย และกลุ่มผู้ประกอบการบางรายยังขอให้ยกเลิกการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ อ้างเป็นอุปสรรคต่อการค้า จึงขอเรียกร้องให้ อัย.บังคับใช้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ.2557 เรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุอย่างจริงจัง</p>
Sanook.com	<p><b>ตรวจเยี่ยมรพ.อุทัยธานี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ผู้ตรวจราชการ สธ. เขต 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของ รพ.อุทัยธานี และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน เน้นคลินิกหมอครอบครัว จากนั้นเดินทางไปเปิดคลินิกหมอครอบครัวที่ดูแลประชาชนในเขตเมืองกว่า 28,494 คน ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีประชาชนมารับบริการถึงร้อยละ 40 มีระบบการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลให้ไปรับบริการที่คลินิก การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถควบคุมเบาหวานได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 36 ส่งต่อผู้ป่วยความดันโลหิตสูงไปรักษาในคลินิกร้อยละ 15 และสามารถควบคุมความดันของผู้ป่วยได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 33</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า กรุงเทพมหานคร ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทยทีวีช่อง ThaiPBS ไทยรัฐ	<p><b>แอปพลิเคชัน "รู้ทันมะเร็ง"</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของไทย สถิติล่าสุดปี 54 พบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ 112,392 คน โดยมะเร็ง 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก ขณะที่ปัจจุบันมีข้อมูลด้านสุขภาพเกี่ยวกับมะเร็งผ่านโซเชียลมีเดีย ทั้งเชื่อถือได้และไม่ได้ กรมการแพทย์จึงสนับสนุนให้สถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดทำแอปพลิเคชัน "รู้ทันโรคมะเร็ง" บนมือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง นำเชื่อถือในทางวิชาการสามารถใช้สมาร์ตโฟนดาวน์โหลดได้ฟรีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีรุณี อิมสาราญ ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า แอปพลิเคชันรู้ทัน โรคมะเร็ง จะให้ความรู้ทั่วไปเรื่องโรคมะเร็ง แนวทางการป้องกันโรคมะเร็ง ค้นหามะเร็งระยะเริ่มต้น บทความ ข่าว สถานการณ์โรคมะเร็งล่าสุดของไทย สื่อเผยแพร่ ข้อมูลของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และการติดต่อสถาบันมะเร็งฯ ผ่านแอปพลิเคชัน โดยมี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทีมงานคอยอัปเดตข้อมูลทุกวันเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์</p> <p>สำหรับกรณีที่มีการออกมาระบุว่ากัญชาสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้ ขณะนี้ยังไม่มีการวิจัยในมนุษย์ และสถาบันมะเร็งอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยสมุนไพรไทยหลาย ๆ ตัวที่จะใช้ในการรักษาโรคมะเร็ง เช่น เหงือกปลาหมอ และตรีผลา แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้</p>
ไทยโพสต์	<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีพบประชากรทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมอง เฉลี่ยประมาณ 6 ล้านคน สำหรับไทย พบโรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของความพิการหรือเสียชีวิตเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งอาจกลายเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาต แน่ควมคุมอาหาร อารมณ์ ออกกำลังกาย งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ สังเกตความผิดปกติของร่างกาย จะป้องกันโรคได้</p>
สยามรัฐ	<p><b>ควบคุมฉลากอาหาร</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองเลขาธิการ อย. กล่าวว่า มีนโยบายมุ่งลดการบริโภคอาหารหวาน มัน เค็ม เพื่อป้องกันปัญหาโภชนาการเกินและโรคไม่ติดต่อ โดยให้แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ตามแบบจีดีเอ ต่อหนึ่งหน่วยบรรจุภัณฑ์บนฉลากด้านหน้าของผลิตภัณฑ์อาหาร โดยออกประกาศ สธ. (ฉบับที่ 374) พ.ศ.2559 เรื่องอาหารที่ต้องแสดงฉลากโภชนาการฯ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม 15 ชนิด เช่น อาหารขบเคี้ยว อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารหลักจานเดียวที่ต้องเก็บในตู้เย็น-ตู้แช่แข็ง เป็นต้น มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 18 พ.ค.59</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ เพื่อนผู้บริโภค	<p><b>มาตรฐานสถานออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอว่า กองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย ได้ออก "ข้อเสนอมาตรฐานสถานประกอบกิจการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ" เพื่อเป็นแนวทางให้กับสถานออกกำลังกายต่างๆ นำไปปฏิบัติ ทั้งในส่วนมาตรฐานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานด้านการให้บริการ</p>
แนวหน้า	<p><b>ประชุมวิชาการบุรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเทพ เพชรมากร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเปิดการประชุมวิชาการบุรีกับสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ว่า ปริมาณการสูบบุหรี่ปี 2558 ลดลงเหลือ 10.9 ล้านคน เมื่อเทียบกับปี 2534 ที่มีประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ 12.26 ล้านคน โดยที่ผ่านมานั้นมาตรการ 3 ลด 3 เพิ่ม คือ ลดผู้เสพยาใหม่ ลดผู้เสพยาเก่า ลดวันบุหรี่ยี่มือสอง เพิ่มการป้องกันกลไกแทรกแซงธุรกิจบุหรี่ยี่ เพิ่มผู้ขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัด และเพิ่มนวัตกรรมควบคุมยาสูบ</p>
เดลินิวส์ออนไลน์	<p><b>อุทาหรณ์ฉีดผิวขาว</b></p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก ชื่อ Jutaporn Boombim แชร์ประสบการณ์ฉีดผิวขาว แต่กลับมีอาการแพ้ ผื่นขึ้นเต็มหน้า มีสิวนอง รอยบวมซ้ำทั่วร่างกาย และให้สัมภาษณ์ว่า ฉีดผิวและศัลยกรรมบ่อย จนกระทั่งเกิดอาการผิดปกติดังกล่าว จึงไปพบแพทย์ ตรวจเลือดหาสาเหตุ แต่ผลออกมาเป็นปกติ เมื่อไปพบแพทย์อีกรายหนึ่งเพื่อตรวจหาโรค SLE ผลเลือด Positive 1 : 80 แพทย์แจ้งว่าเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองชนิดหนึ่ง หรือโรคหลอดเลือดอักเสบได้ผิวหนัง</p>
ข่าวสด	<p><b>ค้านยกที่ให้ รพ.บุรีรัมย์</b></p> <p>-เสนอข่าว เครือข่ายศิษย์เก่าและอดีตครู อาจารย์โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม คัดค้านคณะกรรมการและผู้บริหารโรงเรียน ที่มีมติยกพื้นที่บริเวณข้างโรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ให้รพ.บุรีรัมย์สร้างศูนย์แพทย์ชุมชน เพราะเกรงว่าจะเกิดปัญหาทำให้รตติดกระทบต่อผู้สัญจร</p> <p>นายเทอดศักดิ์ เขียนนิลศิริ เครือข่ายศิษย์เก่าฯ กล่าวว่า ไม่ได้คัดค้านการก่อสร้างศูนย์แพทย์ชุมชน แต่ควรจะหาสถานที่ให้เหมาะสม จึงอยากให้เห็นความคิดเห็นร่วมกันก่อน ด้านผู้อำนวยการโรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม กล่าวว่า จะประชุมคณะกรรมการและผู้บริหาร เพื่อขอความเห็นชอบในการขอใช้พื้นที่ของรพ.อีกครั้ง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในโรงเรียน คาดว่าจะแล้วเสร็จและทราบผลการดำเนินการขอใช้พื้นที่ภายใน 1 สัปดาห์</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p><b>สคบ.ตรวจอาหารปนเปื้อนตลาดนัด</b></p> <p>-เสนอข่าว นายอำพล วงศ์ศิริ เลขาธิการสคบ. กล่าวว่า สคบ. ทำงานร่วมกับ ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.มหาดไทย และ ก.สาธารณสุข เพื่อดูแลกลุ่มสินค้าอาหาร ผัก ผลไม้ สินค้าประมง และอาหารทะเล ด้วยการลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยของอาหารเหล่านั้นไม่ให้มีการใช้สารฟอร์มาลิน สารเคมี ยาฆ่าแมลง โลหะหนัก หรือสารปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค เน้นพื้นที่ตลาดนัดหรือตลาดชุมชนขนาดใหญ่ในแต่ละจังหวัด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
คมชัดลึก	<p><b>การเฝ้าระวังโรคและการดื้อยา</b></p> <p>-เสนอข่าว ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) จับมือองค์การอนามัยโลก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือองค์การอนามัยโลก ภายใต้งานคิดสุขภาพหนึ่งเดียวทั่วโลก เพื่อเพิ่มศักยภาพเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ จากข้อมูลในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2543-2559) พบคนไทยติดเชื้อดื้อยามากกว่าปีละ 8.8 หมื่นคน ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานขึ้นมากกว่า 1 ล้านวัน และเสียชีวิตมากกว่าปีละ 3.8 หมื่นราย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบและความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ากว่า 4 หมื่นล้านบาท</p> <p>ทั้งนี้ ภายหลังจากประชุมองค์การอนามัยโลกมีแผนดำเนินการจัดทำเป็นหนังสือคู่มือ ในเรื่องการเฝ้าระวังโรคและการดื้อยา เพื่อเผยแพร่แก่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ทั่วโลก</p>
ผู้จัดการรายวัน	<p><b>ผู้สูงวัยติดโซเชียลฯ ทำความสุขหดหาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ดร.วีรณัฐ โรจนประภา นักวิชาการด้านผู้สูงวัยและนายกสมาคมบ้านปันรัก เปิดเผยว่า กลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้โซเชียลออนไลน์แต่พอดี ถือเป็นกลุ่มที่มีความสุขมากที่สุด อ้างอิงจากผลวิจัยที่สำรวจผู้สูงอายุที่ใช้เทคโนโลยีได้จำนวน 480 คนทั่วกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อออนไลน์ โดยได้ข้อสรุปว่า ผู้สูงอายุที่ใช้งานโซเชียลมีเดียทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ครึ่งละ 15 นาที เว้นช่วงห่างทุก 2 ชั่วโมง จะมีความสุขมากที่สุด ขณะที่ผู้สูงอายุที่ใช้โซเชียลมีเดียทุกวัน วันละ 4-7 ชั่วโมง จะมีความสุขลดลงเพราะใช้เวลาจจ่อมากเกินไป</p>
บ้านเมือง,โพสต์ทูเดย์	<p><b>กทม.ป้องกันเอดส์และโรคติดต่อ</b></p> <p>-เสนอข่าว กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย กทม. จัดงานมหกรรมสุขภาพเชิงรุก (STI X PRO) เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานเชิงรุกของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม ตลอดจนแนวทางการดำเนินงานเพื่อยุติปัญหาเอดส์ RRTR (Reach Recruit Treat and Retain) ที่เข้าถึงถึงกลุ่มเป้าหมาย ด้วยการชักชวนให้ตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การรักษา และให้คงอยู่ในระบบการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง</p> <p>นางผุสดี ตามไท รอง ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า คาดประมาณว่าผู้ติดเชื้อ HIV ที่ยังมีชีวิตอยู่ในปี 2559 มีจำนวน 78,080 คน เป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2,289 คน จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามาเอดส์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการตรวจหาเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทั้งได้รับบริการดูแลและรักษาอย่างทั่วถึง</p>
ไทยรัฐ	<p><b>กทม.ฉีดวัคซีนหัดฟรี</b></p> <p>-เสนอข่าว นางดวงพร ปิณิจเสถิกุล ผอ.กองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย กทม. แจ้งว่า สำนักกระบาดวิทยาพบผู้ป่วยโรคหัดในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น จึงได้ขยายให้บริการวัคซีนในกลุ่มบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 15-40 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน ผู้สนใจสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขสังกัด กทม.ทุกแห่งฟรี ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พ.ย. 59</p>
ข่าวสด	<p><b>ระเบิด รพ.ในปากีสถาน</b></p> <p>-เสนอข่าว เกิดเหตุคนร้ายวางระเบิดในโรงพยาบาลของเมืองเกร็ดตา จังหวัดบาโลจิสถาน ขณะที่มีคนไข้และญาติอยู่ภายในเขตโรงพยาบาลมากกว่า 200 คน ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 70 ราย บาดเจ็บอีกราว 92 คน เจ้าหน้าที่ตำรวจเผยว่า ลักษณะของเหตุการณ์คล้ายกับเป็นการโจมตีแบบพลีชีพ ทั้งยังก่อเหตุต่อเนื่องจากการลอบสังหาร นายบิลัล อันวาร คาชี ประธานเนติบัณฑิตยสภา ซึ่งศพถูกนำมาฝังโรงพยาบาลแห่งนี้ และมีทนายนับร้อยคนและนักข่าวตามมา จนตกเป็นเหยื่อของการโจมตีภายในเขตของโรงพยาบาล</p>
คมชัดลึก	<p><b>หาดันตอลูกกวาด 'กัญชา'</b></p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานสาธารณสุขในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย รายงานว่า มีผู้ล้มป่วย 19 คน ในงานปาร์ตี้ "กินเชนญูรา" ซึ่งเป็นงานฉลองวันเกิด 15 ปี ของเด็กหญิงก้าวสู่วัยสาวตามประเพณีของชาวละตินอเมริกา หลังจากกินขนมรูปวงแหวน ซึ่งผลตรวจในห้องแล็บพบทีเอชซี สารออกฤทธิ์กระตุ้นจิตประสาทในกัญชา คนที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลในคืนวันเกิดเหตุ ซึ่งอายุตั้งแต่ 6-18 ปี มีอาการผิดปกติ เช่น ใจสั่น ภูมิคุ้มกันต่ำ อาเจียน งุนงงสับสน และ เชื่องซึม แต่แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ทั้งหมดแล้ว ขณะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสอบสวนต้นตอของลูกกวาดพิษ ที่ผลิตโดยบริษัทอาหารแห่งหนึ่งในเมืองโอคแลนด์ และสอบด้วยว่ามีเจตนาเข้ามาแจกในงานเลี้ยงหรือไม่ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐระบุว่า กัญชาสังเคราะห์อาจมีสารทีเอชซีสูงกว่ากัญชาธรรมชาติ 2-100 เท่า และเป็นเรื่องที่เกิดการคาดหมายไม่ได้ เพราะสูตรผลิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p><b>เด็กหน้าแก้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว เอพีรายงานความคืบหน้าด.ช.บายีซิด ซีกดาร์ เด็กชายชาวบังกลาเทศ อายุ 4 ขวบ จากครอบครัวชาวนา ป่วยเป็นโรคประหลาดทำให้น้ำตาดูเหมือนคนสูงอายุ ทั้งยังมีปัญหาเรื่องสายตา การฟัง และหัวใจด้วย กลายเป็นพาดหัวข่าวโด่งดังไปทั่วโลก ว่า คณะแพทย์ในโรงพยาบาลชั้นนำของกรุงธากา รับผิดชอบดูแลรักษาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ</p> <p>ด้านศัลยแพทย์ อับดุล คาลาม ผอ.แผนกแผลไฟไหม้และศัลยกรรมพลาสติกของโรงพยาบาลกรุงธากา ระบุว่า เบื้องต้นแพทย์สันนิษฐานว่า น่าจะป่วยเป็นโรคซราในเด็ก หรือ โปรเจเรีย หรือเวอร์เนอร์ซินโดรม มีสาเหตุมาจากความผิดปกติในสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอ แต่สาเหตุที่แท้จริงยังต้องรอผลการตรวจอีกหลายขั้นตอน</p>
โพสต์ทูเดย์	<p><b>สหรัฐฯใช้เทคนิคครอบแก้ว</b></p> <p>-เสนอข่าว สื่อสหรัฐฯเผยแพร่ขงกลมที่เห็นบนหลัง ไมเคิล เฟลปส์ นักว่ายน้ำชาวอเมริกัน คือเทคนิคช่วยรักษาสภาพร่างกายแบบครอบแก้ว ซึ่งเป็นศาสตร์หนึ่งของแพทย์แผนจีนโบราณ ที่นำมาใช้กับนักกีฬาชาวอเมริกัน โดย เฟลปส์ เพิ่งคว้าเหรียญทองที่ 19 ของตัวเองในโอลิมปิก จากผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชาย</p>

สุขภาพดี  
เริ่มต้นที่นี่ 



สามารถค้นหารายละเอียดข่าวเพิ่มเติมได้ที่ <http://www.moph.go.th/ops/iprg>

